

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1507/UBND-TCKH  
V/v giải quyết đề xuất, kiến nghị  
của doanh nghiệp.

Triệu Sơn, ngày 05 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại văn bản số 8588/UBND-THKH ngày 04/8/2016 về việc giao xem xét, giải quyết những nội dung đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp; sau khi xem xét Báo cáo số 88/BC-HHDN ngày 04/8/2016 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Về việc Viettel Thanh Hóa đề nghị hỗ trợ giải quyết vướng mắc trong quá trình xây dựng trạm BTS tại xã Thái Hòa (do trong quá trình xây dựng gặp cản trở, người dân khiếu nại):

Về nội dung này, UBND huyện đã làm việc với UBND xã Thái Hòa để làm rõ khó khăn, vướng mắc của Viettel Thanh Hóa, cụ thể là: Năm 2015, Viettel Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lắp đặt 2 trạm BTS tại xã Thái Hòa. Viettel Thanh Hóa đã làm việc với UBND xã Thái Hòa, thỏa thuận thuê đất thổ cư của 2 hộ dân thôn Thái Phong và thôn Thái Nguyên để lắp đặt trạm BTS, Viettel Thanh Hóa đã đưa thiết bị về lắp đặt, nhưng bị các hộ dân lân cận phản đối do lo ngại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe (các hộ đã làm đơn kiến nghị đến UBND xã Thái Hòa). UBND xã Thái Hòa đã phối hợp với Viettel làm việc với các hộ dân để tuyên truyền, vận động, nhưng các hộ dân vẫn không thống nhất.

Về các bước thực hiện, Viettel Thanh Hóa chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn ở huyện, chưa có báo cáo cụ thể về các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, UBND huyện Triệu Sơn không nắm được các vướng mắc này.

UBND huyện sẽ làm việc cụ thể với Viettel Thanh Hóa, chỉ đạo xã Thái Hòa và các phòng liên quan, phối hợp chặt chẽ với Viettel Thanh Hóa để tiếp tục tuyên truyền để các hộ dân hiểu và đồng thuận với việc lắp đặt trạm BTS tại xã Thái Hòa.

2. Về việc Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Triệu Sơn đề xuất UBND tỉnh xem xét tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất dăm gỗ trên địa bàn huyện.

Về nội dung này, UBND huyện báo cáo như sau: Trên địa bàn huyện hiện có 5 doanh nghiệp chế biến gỗ kết hợp sản xuất dăm gỗ, trong đó: 1 DN đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương sản xuất dăm gỗ, công suất: 15.000 tấn/năm; 4 doanh nghiệp chế biến gỗ (tận dụng sản phẩm phụ để băm dăm gỗ), chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư sản xuất dăm gỗ.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 74/TB-UBND ngày 17/5/2016:

- Đối với cơ sở được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được chấp thuận sản xuất dăm gỗ (DN tư nhân Nhất Duy, DN tư nhân Thanh Tươi tại Cụm công nghiệp Dân Lý - Dân Lực - Dân Quyền): khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dăm gỗ tận thu với công suất theo quy định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đối với cơ sở băm dăm trái phép (không được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư) (Cơ sở chế biến lâm sản của DN tư nhân Nhất Duy - xã Triệu Thành và Cơ sở chế biến lâm sản của DN tư nhân gỗ Bình Xuyên - xã Hợp Thắng): phải dừng mọi hoạt động liên quan đến thu mua và sản xuất dăm gỗ, tháo dỡ nhà xưởng và các loại máy móc thiết bị.

Nếu phải dừng sản xuất dăm gỗ, tháo dỡ nhà xưởng và máy móc thiết bị, các doanh nghiệp trên sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phá sản. Để khắc phục những khó khăn của doanh nghiệp, UBND huyện Triệu Sơn kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép các doanh nghiệp được bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư chế biến gỗ, đồng thời được tận dụng gỗ cành, bìa gỗ và các phụ phẩm trong quá trình chế biến gỗ, để sản xuất dăm gỗ với công suất phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả chế biến gỗ.

UBND huyện Triệu Sơn kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (b/c);
- Sở KH và ĐT (b/c);
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Dương**